



Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung



Nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển nông nghiệp thời gian tới là phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn theo chuỗi giá trị gắn với hoạt động chế biến. **Trong ảnh:** Chế biến nông sản xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Chế biến nông sản, thương mại dịch vụ Thanh Nhân (Quỳnh Phụ).

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định tập trung quy hoạch các vùng sản xuất và tổ chức sản xuất theo phương thức hợp tác, liên kết, hình thành các HTX kiểu mới để phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn theo chuỗi giá trị gắn với hoạt động chế biến và bao tiêu sản phẩm của doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Đây là những định hướng lớn, quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung nên các cấp, các ngành, nhất là ngành Nông nghiệp đã cụ thể hóa và đề ra những giải

pháp phù hợp, sát thực để thực hiện hiệu quả. **Những mục tiêu cụ thể** Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, ngay đầu năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và phương thức, bảo đảm phù hợp với từng cấp, từng đối tượng. Tập trung xây dựng, ban hành chương trình hành động của Sở thực hiện Nghị quyết, trong đó xác định phát triển nông nghiệp theo hướng hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển

bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phần vịnh và vịnh minh; công nghiệp hóa, hiện đại hóa các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, phát triển các sản phẩm chủ lực. Toàn ngành phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 30.639 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 đạt từ 2,0%/năm trở lên. Lúa chất lượng cao đạt trên 50% diện tích; vùng sản xuất lúa giống đạt 3.000ha/năm. Diện tích cây vụ đông đạt khoảng 44.000ha/năm, hình thành các vùng sản xuất cây màu có quy mô lớn, tập trung vào một số cây trồng có thế mạnh như ngô, khoai tây, rau quả... Diện tích chuyên màu đạt khoảng 17.000ha,

cây ăn quả 14.000ha; phần đầu giá trị sản xuất từ cây ăn quả đạt trên 500 triệu đồng/ha/năm, hoa và cây cảnh đạt trên 600 triệu đồng/ha/năm. Đối với lĩnh vực chăn nuôi, tổng đàn lợn ước đạt 1 triệu con, đàn gia cầm trên 13 triệu con; tổng sản lượng thịt các loại trên 350.000 tấn/năm. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 9.700ha, sản lượng ước đạt trên 275.000 tấn; trong đó mở rộng và phát triển các hình thức nuôi thâm canh công nghệ cao. Để đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, ngành Nông nghiệp phấn đấu tuyên truyền, hỗ trợ phát triển trên 150 tổ hợp tác, thành lập mới trên 40 HTX nông nghiệp, thủy sản; 2 - 3 liên hiệp HTX nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả gắn với liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị bền vững; huy động trên 90% HTX nông nghiệp tham gia các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản ở địa phương. **Giải pháp phù hợp** Theo đồng chí Đinh Vĩnh Thu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để đạt được mục tiêu trên, cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Căn cứ điều kiện

thực tế, nhất là những lợi thế của địa phương cụ thể hóa thành những chương trình, đề án cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp, hiệu quả. Trong đó, coi trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung nhằm khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, địa phương, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản xuất nông nghiệp, bảo đảm cho nông nghiệp phát triển bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Thực tế cho thấy, không thể phát triển bền vững trên nền tảng sản xuất nông nghiệp thiếu quy hoạch, do đó việc quy hoạch, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, quy mô lớn tạo điều kiện ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất phải đi trước một bước. Trong lĩnh vực trồng trọt, ngành Nông nghiệp quy hoạch 3 vùng sản xuất hàng hóa: vùng ưu tiên cho nông dân sản xuất theo kiểu nông hộ có sự hỗ trợ và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn; vùng dành cho những người nông dân có khả năng về vốn, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm sản xuất, tổ chức sản xuất theo kiểu trang trại với quy mô dưới 50ha làm về tình hợp tác với các doanh nghiệp; vùng sản xuất hàng hóa liên thôn, liên xã, thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất theo phương thức công nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại. Trong lĩnh vực chăn nuôi, đẩy mạnh xây dựng các vùng tập trung, bảo đảm an toàn sinh học theo hình thức trang trại quy mô lớn, công nghệ hiện

đại, khuyến khích doanh nghiệp phát triển chăn nuôi chủ động theo quy trình khép kín. Quy hoạch chuyển đổi vùng ứng trồng cây lúa kém hiệu quả sang nuôi thủy sản nước ngọt để toàn tỉnh có 26 vùng nuôi thủy sản nước ngọt tập trung; rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển nuôi tôm nước lợ thâm canh, siêu thâm canh, công nghệ tiên tiến. Nhìn nhận vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao là không thể thiếu nên hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại trong nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh. Trong giai đoạn mới, ngành Nông nghiệp tham mưu UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo và có chính sách ưu đãi đặc biệt để phát triển mạnh mẽ công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ HTX trở thành động lực quan trọng phát triển nông nghiệp hàng hóa. Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; mở rộng quy mô phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc sản địa phương theo chương trình mỗi xã một sản phẩm. Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung là chủ trương đúng đắn và phù hợp với xu thế hiện nay, vì vậy rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. Với quyết tâm cao của ngành Nông nghiệp và các địa phương trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tin rằng sản xuất nông nghiệp sẽ tạo đột phá mới, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. **NGÂN HUYỀN**

NHỮNG CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 5

Tra cứu thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng tin nhắn

Theo Nghị định 37/2021 hướng dẫn thi hành Luật Căn cước công dân, có hiệu lực từ ngày 14/5, khi cần tra cứu dữ liệu của bản thân để đối chiếu, tránh sai sót, người dân có thể yêu cầu cung cấp dữ liệu bằng văn bản hoặc nhắn tin. Trường hợp an cấp xã có thẩm quyền cho phép cá nhân đăng ký thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Hiện chưa có hướng dẫn cụ thể về dịch vụ nhắn tin nêu trên. Quy trình dự kiến là người dân có thể gửi văn bản hoặc tin nhắn đến trường công an xã, vị này sẽ xem xét và ra quyết định cho phép tra cứu, phản hồi dần trong thời hạn tối đa 3 ngày làm việc. Nếu từ chối, trường công an xã sẽ phải phản hồi lý do không đồng ý.

Trước đó, người dân có thể tra cứu thông tin qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, hệ thống một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Tăng tiến hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp

Từ ngày 15/5, chi phí hỗ trợ học nghề cho lao động mất việc tăng từ 1 triệu đồng/tháng lên 1,5 triệu đồng/tháng, theo Quyết định 17/2021 của Thủ tướng.

Chính sách mới này áp dụng cho lao động thất nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội. Người lao động tùy nhu cầu có thể lựa chọn một trong hai gói. Với gói học nghề ngắn hạn dưới ba tháng, mức hỗ trợ tính theo tiến học phí của trường nghề và thời gian học thực tế, tối đa không quá 4,5 triệu đồng mỗi khóa.

Với người tham gia khóa trên 3 tháng đến dưới 6 tháng, mức hỗ trợ tính theo tháng, học phí và thời gian học nghề thực tế, nhưng tối đa không quá 1,5 triệu đồng mỗi người một tháng.

Cho phép dạy trực tuyến thay thế dạy trực tiếp

Từ ngày 16/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép nhà trường tổ chức dạy trực tuyến một phần hoặc toàn bộ nội dung bài học để hỗ trợ hoặc thay thế dạy trực tiếp. Quy định này được nêu cụ thể trong Thông tư 09 về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc dạy học trực tuyến được xác định hỗ trợ và thay thế dạy học trực tiếp, giúp nâng cao chất lượng dạy học, phát huy năng lực sử dụng công nghệ thông tin. Dạy học trực tuyến sẽ được thực hiện theo các bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm sự tương tác giữa giáo viên và học sinh.

Hiệu trưởng được quyền quyết định hình thức tổ chức dạy học trực tuyến hỗ trợ hay thay thế dạy học trực tiếp tại trường trong thời gian học sinh không đến trường vì lý do bất khả kháng...

Theo vnexpress.net

Thanh niên xã Bình Định khởi nghiệp

Những năm qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo" được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã Bình Định (Kiến Xương) triển khai rộng khắp. Nhiều mô hình "Dân vận khéo" lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó điển hình nhất là mô hình Cầu lạc bộ (CLB) thanh niên khởi nghiệp.

Chị Bùi Thị Hoa, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bình Định cho biết: Ban Chấp hành Đoàn xã luôn chủ động bám sát các nhiệm vụ của địa phương, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên đầy mạnh phát triển kinh tế. Năm bắt nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên trong việc tiếp cận khoa học kỹ thuật, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, tham gia các hoạt động tình nghĩa. Ngoài số vốn vay 847 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội do Đoàn Thanh niên xã quản lý, Đoàn Thanh niên xã còn phối hợp với HTX SXKD DVNN bảo lãnh để các thành viên được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, mỗi tháng một lần, mỗi thành viên sẽ góp 2 triệu đồng để giúp đỡ, hỗ trợ một thành viên trong CLB có nhu cầu sử dụng vốn phát triển kinh tế. Từ hoạt động của CLB, Đoàn Thanh niên xã đã thành lập được quỹ tình nghĩa của Đoàn để giúp đỡ đoàn viên, thanh niên, các em học sinh nghèo vượt khó, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Đến thời điểm hiện tại, Đoàn Thanh niên xã đã vận động được gần 100 triệu đồng và đã tổ chức trao tặng 5 công trình

thanh niên, 200 suất quà vào các dịp Tết Trung thu, ngày 27/7 và Tết Nguyên đán. Trong tháng thanh niên năm 2021, từ nguồn xã hội hóa, Đoàn Thanh niên xã đã xây dựng công trình thanh niên "Bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật" với số lượng gần 100 bể trị giá gần 30 triệu đồng. Đến nay, CLB có trên 50 doanh nghiệp, chủ cơ sở, cửa hàng kinh doanh, hộ kinh tế VAC do thanh niên làm chủ cho hiệu quả kinh tế cao với thu nhập bình quân từ 70 triệu đồng/người/ tháng. Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất là sau khi tham gia CLB, tôi đã giúp phát triển sản xuất cho 6 xưởng làm theo mô hình này. Đây chính là điều mà tôi tâm đắc

nhất khi tham gia CLB. CLB như mái nhà chung để thanh niên học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng ngay tại địa phương. Mô hình chăn nuôi của anh Phạm Văn Tính cũng cho hiệu quả không kém. Anh Tính cho biết: Trước đây tôi chăn nuôi lợn, bò song hiệu quả không cao; đến năm 2020 tôi bắt đầu phát triển mô hình nuôi cá truyền thống. Cũng năm 2020, tôi tham gia CLB thanh niên khởi nghiệp xã Bình Định, được đi tham quan, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các mô hình khác nên có thêm kiến thức về kỹ thuật nuôi cá, đặc biệt là cách phòng bệnh cho cá, vệ sinh ao nuôi, từ đó làm ăn hiệu quả hơn. Kết quả năm 2020 mặc dù mới chỉ nuôi một ao cá song tôi đã xuất bán được gần 10 tấn cá, trừ chi phí còn thu lãi 150 triệu đồng. Dự tính năm nay sẽ thu hoạch 3 ao cá, mỗi ao bán khoảng 12 tấn cá, trừ chi phí lãi khoảng 400 triệu đồng. Ông Bùi Đức Chính, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Định khẳng định: Đây là một trong nhiều mô hình "Dân vận khéo" ở địa phương trong những năm qua. Xác định dân vận khéo thì việc gì cũng thành công nên phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã được cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể ở Bình Định đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện sâu rộng, mang lại hiệu quả. Mô hình CLB thanh niên khởi nghiệp xã Bình Định đã tập hợp, gắn kết được thanh niên, hỗ trợ nhau trên con đường lập thân, lập nghiệp, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn tới.



Mô hình nuôi cá của anh Phạm Văn Tính.

THU THUY

Bước vào mùa hè, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân tăng cao. Trước thực tế đó, nhiều đơn vị cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đang chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân.

Chủ động cung cấp nước trong mùa hè



Công nhân nhà máy nước sạch sinh hoạt Thái Thịnh (Công ty TNHH Toàn Thịnh) vận hành sản xuất.

Công ty TNHH Toàn Thịnh hiện có 4 nhà máy nước sạch sinh hoạt cung cấp cho hơn 13.000 hộ dân trên địa bàn 8 xã của huyện Thái Thụy. Ông Phan Song Toàn, Giám đốc Công ty cho biết: Để bảo đảm cung cấp đủ lượng nước sạch phục vụ nhân dân trong mùa hè, Công ty đang tích cực kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị và vận hành theo đúng quy trình sản xuất nước sạch, phù hợp với từng nhà máy; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hóa chất, lên phương án bố trí thêm nhân lực để sẵn sàng tiếp nhận thông tin và xử lý khi có sự cố ảnh hưởng đến quá trình cấp nước. Ngoài ra, vào những tháng cao điểm mùa hè, Công ty thực hiện việc tích trữ đủ nguồn nước thô trong hồ chứa để bảo đảm cho việc sản xuất nước; thực hiện tốt công tác nội kiểm chất lượng nước hàng ngày để bảo đảm nguồn nước sạch cung cấp cho người dân.

Hiện toàn tỉnh có 75 công trình cấp nước sạch sinh hoạt tập trung, trong đó 60 công trình cấp nước cho khu vực nông thôn, 15 công trình cấp nước cho cả khu vực đô thị và nông thôn với tổng công suất thiết kế 391.550m³/ngày đêm, cung cấp nước sạch cho 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Theo dự báo, mùa hè năm nay sẽ có nhiều đợt nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao. Trước thực tế trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh chủ

động thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm cung cấp nước sạch cho nhân dân trong mùa hè. Trong đó, tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống cấp nước gồm công trình thu, trạm bơm cấp 1, khu xử lý, trạm bơm cấp 2, hệ thống mạng lưới cấp nước, các công trình phụ trợ và nguồn nước thô, kịp thời phát hiện hư hỏng để sửa chữa, khắc phục. Trường hợp nguồn nước thô không bảo đảm phải kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền để phối hợp xử lý. Vận hành hệ thống cấp nước theo đúng quy trình, kỹ thuật, bảo đảm cấp nước phục vụ nhân dân liên tục, đầy đủ và bảo đảm chất lượng, đặc biệt phải chú ý đến việc sạch, và đường ống. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi chặt chẽ những biến đổi trên mạng lưới cấp nước như áp lực, lưu lượng, chất

lượng nước để có biện pháp xử lý kịp thời khi sự cố xảy ra. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong việc bảo đảm an toàn hệ thống cấp nước, nguồn nước. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cấp nước sạch trong việc bảo vệ hệ thống cấp nước và nguồn nước thô. Thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của các đơn vị cấp nước ở địa phương. Cùng với việc đón đầu các đơn vị cung cấp nước sạch chủ động các biện pháp bảo đảm cấp nước sạch, ngành chức năng tỉnh cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngoài kiểm định kỹ lưỡng như đợt xuất các cấp cơ sở cấp nước vào các dịp cao điểm như mùa hè, dịp Tết Nguyên đán. Trong quá trình kiểm tra, giám sát giúp các cơ sở cung cấp nước sạch củng cố, tăng cường chất lượng nước sạch; xử lý ngay các hạn chế và bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt phục vụ nhân dân. **MAI TRANG**